



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 14/2546

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546

การเข้าเยี่ยมชมการระดมทุนที่ว่าการกระทรวงการคลัง ของบริษัท Moody's

วันนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท Moody's Investors Service ซึ่งประกอบด้วย Mr. Thomas Byrne ตำแหน่ง Vice President/Senior Credit Officer และ Mr. Steven Hess ตำแหน่ง Vice President – Senior Analyst ได้เข้าเยี่ยมชมการระดมทุนที่ว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมชมการระดมทุนที่ว่าการกระทรวงการคลัง ประมาณ 20 นาที เพื่อแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งที่ว่าการกระทรวงการคลัง

ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่ของบริษัท Moody's ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การคลัง และการเงินของประเทศไทย โดยทางบริษัท Moody's ได้แสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะนโยบายด้านการคลังของรัฐบาล ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2545 เติบโตในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก อย่างไรก็ตาม บริษัท Moody's ได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2546 ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรัก

นอกจากนี้ บริษัท Moody's ได้แสดงความพอใจเกี่ยวกับทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง และมีความเห็นว่าการที่ทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงนี้มีส่วนสำคัญในการลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจภายนอก และบริษัท Moody's ยังแสดงความพอใจต่อการแก้ไขปัญหาหนี้เสียที่เกิดขึ้นในระบบสถาบันการเงิน แต่ในส่วนของหนี้สาธารณะนั้น บริษัท Moody's จะยังให้ความสำคัญและติดตามการบริหารหนี้สาธารณะของรัฐบาลต่อไป ถึงแม้ว่าโดยภาพรวมแล้วยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ของประเทศได้ลดลงแล้วก็ตาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวยืนยันกับบริษัท Moody's ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2546 นี้ น่าจะขยายตัวในระดับที่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากปี 2545 เนื่องจากรัฐบาลได้เตรียมความพร้อม และได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศไว้ระดับหนึ่งแล้ว และได้แสดงจุดยืนต่อบริษัท Moody's ว่ารัฐบาลจะพยายามรักษากรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยเร่งการจัดทำงบประมาณสมดุลให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากภาคเอกชนเริ่มกลับมาเป็นตัวจักรสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้จัดเก็บของรัฐบาลสูงกว่าเป้าหมายมากตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามลำดับ